



ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
เงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป เพื่อการบริหารและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์  
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

ตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป เพื่อการบริหารและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๗	นส.สิรินดา นุชนารถ	
๒	๐๕	นส.วัลลภา แย้มวรรณ	
๓	๒๗	นส.วันเพ็ญ ชลนิพัทธ์	
๔	๐๗	นส.ทศริญญา เปรมเล็ก	

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย คือ

๑. มีการสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ขึ้นได้สละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๓. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๔. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ผู้ได้รับการเลือกสรรผู้ใดหากปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตึกออดุเลยเดชวิกรม ชั้น ๑ โรงพยาบาลราชบุรี หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบัติ หักลิพทา)  
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
โรงพยาบาลราชบุรี

